

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về Tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2024; Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đạt được những kết quả tích cực, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,8%; sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì phát triển; hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi nổi, thị trường hàng hóa phong phú, nguồn cung dồi dào, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức tương đối ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng cao; thu ngân sách đạt khá, tăng 41,9% so với cùng kỳ, đạt 67,1% dự toán năm. Công tác phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hoá có nhiều điểm sáng; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tăng cường, chuyển đổi số được chú trọng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, đi vào nền nếp. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân được triển khai thực hiện tốt, đạt 100% chỉ tiêu tình giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Kinh tế có bước phát triển nhưng tăng trưởng ở mức không cao, chưa đạt mục tiêu đề ra; tình hình sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; kinh tế nông nghiệp từng bước phát triển nhưng vẫn chưa bền vững, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn gây ảnh hưởng đến phát triển ngành nông nghiệp; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai còn nhiều chông chéo, bất cập; ý thức

chấp hành pháp luật của một số người dân chưa tốt, đặc biệt trong công tác bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án trọng điểm công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2025,...

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Số lượng đại biểu được bầu đầu nhiệm kỳ là 32 đại biểu, được phân bổ tương đối hợp lý. Trong quá trình hoạt động vì một số lý do dẫn đến cơ cấu đại biểu đã có sự thay đổi giữa các ngành, lĩnh vực nhưng vẫn cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của HĐND thị xã. Đến nay, đại biểu HĐND thị xã còn 29 đại biểu.

- Thường trực HĐND thị xã gồm có 03 đồng chí: đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã hoạt động chuyên trách; 02 Trưởng ban (Pháp chế và Kinh tế - xã hội) hoạt động kiêm nhiệm. Hiện nay, HĐND thị xã Đức Phổ khuyết Chủ tịch HĐND thị xã (đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy từ tháng 01/2024).

- HĐND thị xã Đức Phổ có 02 Ban. Mỗi Ban có 05 thành viên, cụ thể: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm nhiệm; đồng chí Trưởng Ban Pháp chế là đồng chí Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 03 uỷ viên hoạt động kiêm nhiệm.

- HĐND thị xã Đức Phổ có 05 Tổ đại biểu, mỗi tổ có từ 05 - 07 đại biểu và được ghép từ 02 - 03 đơn vị bầu cử.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của HĐND thị xã cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chất lượng của đại biểu ngày càng nâng cao ở các hoạt động: giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri,....

Thường trực HĐND thị xã đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ động triển khai kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế hoạt động của HĐND; phối hợp xây dựng quy chế phối hợp công tác với UBND, UBMTTQVN thị xã.

Đối với Tổ đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã, tổng hợp tình hình và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND cùng cấp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; chủ động thảo luận và phân công đại biểu thực hiện chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND thị xã

a) Chuẩn bị nội dung kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực và các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi

cục Thi hành án dân sự thị xã và các cơ quan có liên quan rà soát, thống nhất nội dung phục vụ 03 kỳ họp của HĐND thị xã cơ bản bảo đảm chất lượng, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

b) Công tác thẩm tra

Thường trực HĐND thị xã đã đổi mới và điều phối hợp lý công việc thẩm tra trình kỳ họp; lãnh đạo các Ban chủ động tổ chức thẩm tra kịp thời, trong báo cáo thẩm tra có quan điểm rõ ràng, nêu rõ những vấn đề đúng, đảm bảo quy định, những vấn đề thống nhất, chưa thống nhất, nguyên nhân và yêu cầu các cơ quan giải trình cho HĐND thị xã rõ; vì vậy đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để đại biểu xem xét, thảo luận, quyết định đúng quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Công tác phục vụ tài liệu, nghiên cứu tài liệu của đại biểu

Tài liệu phục vụ kỳ họp được Văn phòng HĐND và UBND thị xã kịp thời gửi đến các đại biểu HĐND thị xã¹, nhờ đó, các đại biểu HĐND thị xã có thời gian nghiên cứu các quy định hiện hành, kết hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia ý kiến tại kỳ họp, làm cơ sở để thảo luận, thông qua các nghị quyết của HĐND thị xã.

d) Công tác chủ trì, điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp tiếp tục đổi mới công tác điều hành, chủ động lựa chọn những vấn đề cần sự tham gia của đại biểu, gợi ý nội dung thảo luận sát với tình hình thực tế của địa phương, bám sát các nội dung mà cử tri quan tâm. Đại biểu HĐND thị xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung xem xét, thảo luận các nội dung trình kỳ họp, nhất là các nội dung còn ý kiến khác nhau giữa các Ban của HĐND thị xã và cơ quan soạn thảo. Do đó, các nghị quyết được thông qua đều có sự đồng thuận cao, phát huy trí tuệ của tập thể và dân chủ trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Các nghị quyết được ban hành ngay sau kỳ họp để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

đ) Kết quả tổ chức các kỳ họp

Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, từ đầu năm đến nay, HĐND thị xã đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (*trong đó: 01 kỳ họp thường lệ² và 02 kỳ họp chuyên đề³*), thông qua 12 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

a) Giám sát thường xuyên

¹ Tài liệu phục vụ kỳ họp được đăng tải trên Trang tin điện tử của thị xã và gửi qua hộp thư điện tử cá nhân của đại biểu HĐND thị xã.

² Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12/7/2024, thông qua 05 nghị quyết.

³ (1) Kỳ họp thứ 17 được tổ chức vào ngày 26/01/2024, thông qua 04 nghị quyết; (2) Kỳ họp thứ 18 được tổ chức vào ngày 23/5/2024, thông qua 03 nghị quyết.

Thường trực và các Ban của HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, giám sát quyết định của UBND thị xã và nghị quyết của HĐND các xã, phường; theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND thị xã ban hành.

b) Giám sát, khảo sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2023, Thường trực HĐND thị xã đã thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Đức Phổ. Theo Kế hoạch sẽ thực hiện giám sát trong tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện công tác bàn giao mặt bằng thi công xây dựng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2025, nên chưa thực hiện giám sát theo Kế hoạch đề ra.

- Khảo sát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm của 06 hộ dân ở thôn An Định, xã Phổ Thuận.

c) Hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND

- *Chất vấn và trả lời chất vấn:* Thường trực HĐND thị xã chủ động có văn bản đề nghị đại biểu HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã đặt vấn đề, nội dung cần chất vấn đối với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đại biểu, cử tri quan tâm liên quan đến công tác quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024 không có đại biểu đăng ký nội dung chất vấn.

- *Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau chất vấn và giám sát:* Thường trực HĐND thị xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các kết luận sau giám sát năm 2023.

e) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

- *Tổ chức tiếp công dân định kỳ:* Thường trực HĐND thị xã xây dựng và công khai rộng rãi lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2024, phân công cụ thể từng thành viên trong Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

- *Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:* Công tác tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực và các Ban của HĐND thị xã tiếp nhận 01 đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân, kết quả xử lý đã chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và ban hành 01 công văn trả lời cho công dân.

Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho thấy nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được các cơ quan, đơn vị quan tâm giải quyết.

g) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND thị xã trả lời hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị để cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND thị xã phục vụ tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ trong năm.

Theo đó, có 29 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri, trong đó: có 23 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời thỏa đáng; 03 ý kiến đã được trả lời nhưng chưa giải quyết; 03 kiến nghị tuy có sự chỉ đạo nhưng kết quả giải quyết, trả lời chưa đầy đủ, chưa thỏa đáng; trong thời gian đến, Thường trực HĐND thị xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thị xã chỉ đạo giải quyết, trả lời dứt điểm cho cử tri.

Sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của đại biểu HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp 33 ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi đến kỳ họp của HĐND thị xã theo quy định và đề nghị UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Thường trực HĐND thị xã luôn chủ động đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và các Tổ đại biểu HĐND thị xã đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri để báo cáo với HĐND thị xã tại các kỳ họp thường lệ trong năm; trong đó, tiếp tục kiến nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng.

h) Về xây dựng Chương trình giám sát năm 2025

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã xây dựng Chương trình giám sát năm 2025 trình HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Để chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Thường trực HĐND thị xã đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để đại biểu HĐND thị xã thực hiện tiếp xúc cử tri, đảm bảo vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã được tổ chức trước 02 tháng tính từ ngày khai mạc kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã nên các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp kịp thời, gửi UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời cho cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Qua theo dõi, đại biểu HĐND thị xã cơ bản tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương nơi trúng cử, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại để kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo giải quyết và trả lời cho cử tri.

4. Hoạt động của Thường trực HĐND

a) Công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND thị xã

Thường trực HĐND thị xã luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động đối với các Ban của HĐND thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐND thị xã thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các Ban của HĐND thị xã và Văn phòng HĐND và UBND thị xã để theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề có liên quan do UBND thị xã trình, cũng như các nội dung trong công tác thẩm tra, giám sát,... Đối với việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã điều hòa nội dung thẩm tra nhằm đảm bảo hài hòa hoạt động của các Ban của HĐND thị xã.

b) Việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND thị xã

Thường trực HĐND thị xã tổ chức 04 phiên họp để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kế hoạch và kịp thời xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với 04 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thị xã theo đề nghị của UBND thị xã.

Trên cơ sở thẩm tra của các Ban của HĐND thị xã, ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thường trực HĐND thị xã xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Qua đó, phát huy được vai trò của tập thể Thường trực HĐND thị xã trong việc xem xét, quyết định các nội dung công việc, đảm bảo khách quan, toàn diện, dân chủ; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.

c) Mối quan hệ công tác với các cơ quan liên quan

Thường trực HĐND thị xã giữ mối liên hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND thị xã, Thường trực và các Ban của HĐND thị xã trong năm 2025.

Phối hợp với UBND thị xã trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND thị xã, nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND thị xã trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã, đảm bảo trình tự, thủ tục và có chất lượng; kịp thời trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn, giải trình của đại biểu HĐND thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

d) Một số hoạt động khác

- Tổ chức Đoàn công tác của HĐND thị xã đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

- Tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

- Phối hợp tổ chức chương trình trao quà của Đoàn công tác Quốc hội; dự chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã, chương trình trao quà Tết cho người nghèo.

- Thường xuyên theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của HĐND cấp xã, tạo sự kết nối giữa các địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

- Dự các chương trình văn hóa, văn nghệ nhân dịp Tết nguyên đán: Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2024; Chương trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng xuân Giáp Thìn - năm 2024 và bắn pháo hoa đón giao thừa.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách; thăm, viếng các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 theo kế hoạch của thị xã; dự Lễ dâng hương Khu tưởng niệm liệt sĩ thị xã; thăm và chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024); thăm và chúc mừng các đơn vị Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024); thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị: Cuộc họp Hội đồng thi đua - khen thưởng thị xã; Hội nghị tổng kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã năm 2023; Hội nghị tổng kết của Đoàn Hội thăm nhân dân thị xã năm 2023; Hội nghị UBND thị xã quán triệt, triển khai Nghị quyết HĐND thị xã và quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2024; gặp mặt các chức sắc tôn giáo, hội viên Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024; Lễ giao nhận quân năm 2024; Hội nghị triển khai các văn bản Luật; Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Trường Mầm non Phổ An đạt chuẩn

quốc gia mức độ 2; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ; Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024; Dự Đại hội Hội cựu Công an nhân dân thị xã Đức Phổ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2024; Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Trục báo tiến độ giải phòng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; Lễ Phật đản 2024 tại Chùa An Sơn; Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã.

5. Hoạt động của các Ban HĐND thị xã

a) Hoạt động tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND thị xã

Các Ban HĐND thị xã cùng với Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND thị xã. Các tài liệu và nội dung báo cáo thuộc lĩnh vực của từng Ban đều được các thành viên của Ban tham gia ý kiến trước khi gửi đến đại biểu HĐND thị xã.

Tại các kỳ họp, thành viên của 02 Ban tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề nghị UBND thị xã và một số phòng, ban chuyên môn giải trình một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực giám sát, trả lời ý kiến cử tri, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội,....

b) Hoạt động thẩm tra

Công tác thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND thị xã được các Ban HĐND thị xã đặc biệt chú trọng thực hiện. Thành viên của Ban nghiên cứu, thảo luận, góp ý thẳng thắn, đề nghị chỉnh sửa nội dung theo đúng quy định, chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót nên chất lượng các báo cáo thẩm tra cơ bản đảm bảo; đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp làm cơ sở để HĐND thảo luận, quyết định. Công tác thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

c) Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề

* Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã: Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị đối với UBND các phường Phổ Quang và Phổ Thạnh.

* Ban Pháp chế HĐND thị xã: Giám sát công tác xét xử các vụ án dân sự, án hành chính tại Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ.

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề của Ban, các Ban HĐND thị xã đã phối hợp tốt, tham gia cùng với các Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã.

d) Hoạt động khác

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người nghèo, Bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm, viếng các

đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND thị xã qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo sự phân công của Thường trực HĐND và kế hoạch của UBND thị xã.

- Tham gia các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND thị xã theo quy định.

- Tham dự các buổi tiếp công định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã; kỳ họp chuyên đề HĐND xã, phường theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã.

- Tham dự Hội nghị liên tịch do Thường trực HĐND thị xã tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND thị xã giao.

6. Hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thị xã

Hầu hết đại biểu tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND thị xã; chủ động thời gian nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tình hình thực tế, tham gia phát biểu, thảo luận tại kỳ họp, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tham gia các hoạt động của địa phương khi được mời; tham gia đề xuất nội dung, chương trình giám sát năm 2025.

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã khi được mời.

7. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân: Cơ bản được đảm bảo.

8. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực và các Ban của HĐND thị xã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chủ trương, định hướng, sự lãnh đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã đã chủ động trong việc tổ chức các kỳ họp, phiên họp để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong thị xã.

Thường trực HĐND thị xã kịp thời chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND thị xã đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, theo đúng quy định; công tác phối hợp hoạt động với UBND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, xây dựng chương trình giám sát, tiếp xúc cử tri,...

Công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND thị xã được các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, các tờ trình, dự thảo nghị quyết,... đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, thủ tục và nội dung. Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thị xã đã được nâng lên rõ rệt, có tính phản biện cao và đề xuất, kiến

ngiht nhiều nội dung hữu hiệu. Kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chương trình với chất lượng, hiệu quả cao. Nghị quyết sau khi thông qua được ban hành ngay để triển khai thực hiện kịp thời.

Các đợt giám sát chuyên đề được Thường trực và các Ban của HĐND thị xã nghiên cứu và tổ chức triển khai đảm bảo quy định của Luật Hoạt động giám sát; chú trọng đi thực tế, làm việc trực tiếp với các đối tượng giám sát để nắm bắt thông tin làm cơ sở xây dựng báo cáo kết quả giám sát chất lượng, đảm bảo quy định và phù hợp với thực tiễn phát sinh. Nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề là những vấn đề cử tri quan tâm, thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, có ý nghĩa thực tiễn, qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chú trọng thực hiện, đảm bảo quy định, chặt chẽ, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, giám sát kịp thời, hiệu quả.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số đại biểu chưa dành thời gian nghiên cứu các quy định của pháp luật và nội dung các văn bản trình tại kỳ họp HĐND; chưa phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động của HĐND thị xã.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực và các Ban HĐND thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức Hội nghị liên tịch với các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.
2. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã năm 2024.
3. Triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát theo kế hoạch đã đề ra; thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã, các vấn đề phát sinh mà cử tri và Nhân dân quan tâm kiến nghị; tổng hợp đề nghị, kiến nghị giám sát và lập dự kiến chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2025.
4. Thực hiện tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã và tham dự tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND thị xã chuyển đến (nếu có).

5. Theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung kết luận sau chất vấn của HĐND thị xã; các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã; phối hợp rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cấp thẩm quyền.

6. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ và đại biểu HĐND thị xã trước các kỳ họp thường lệ trong năm; phối hợp tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cấp thẩm quyền giải quyết.

7. Tổ chức Hội nghị trực báo với Thường trực HĐND các xã, phường theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác hoặc do Thường trực Thị ủy chỉ đạo và Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND thị xã Đức Phổ. Thường trực HĐND thị xã kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công